

หลักฐานมัด-3 สัปดาห์ออกหมายจับ'ไชยบูลย์'



จัตถัน เวีรหมั่น

เผยแพร่หลักฐานเอกสารมัด'ไชยบูลย์'แน่นอีก 3 สัปดาห์ออกหมายจับได้ ชี้ยกยกทรัพย์ใช้เงินวัดซื้อที่ดินใส่ชื่อตัวเอง ตั้งข้อหาเป็นเจ้าของสถานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

(อ่านหน้า 20)

สำนักหอสมุด

เพิ่มเติม โดยทั้งสองขอเลื่อนการสอบไปหลังวันที่ 28 กรกฎาคม เนื่องจากขอเข้าร่วมในพิธีวันเข้าพรรษา ก่อน การที่พยานกลับไม่ยอมมาให้ข้อมูลและไม่ให้ความร่วมมือเช่นนี้จะส่งผลเสียต่อพระ โขบุญโดยตรง เนื่องจากไม่มีพยานมาหักล้าง จะทำให้เสียสิทธิในการพิสูจน์ความจริง ต้องไปสู้คดีกันในชั้นศาล

หลังข่าวกล่าวไว้ ขณะนี้เจ้าหน้าที่สอบสวนบัญชีเกี่ยวกับนาย โขบุญย์ แยกเป็น 3 ส่วนคือ บัญชีของผู้ที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับวัด บัญชีของผู้ที่ค้าขายกับวัด และบัญชีของนาย โขบุญย์ ซึ่งจะดูว่าแต่ละบัญชีมีการถอนเงินจากบัญชีวัดและ โอนเข้าบัญชีไหนบ้าง

"การตรวจสอบบัญชีภายใน 1 เดือนที่ผ่านมาพบว่า เงินของวัดรั่วไหลออกเป็นจำนวนมาก เพราะวัดไม่มีบัญชีงบบัญชีใช้จ่าย และในแต่ละวันเจ้าอาวาสได้เซ็นเช็คหลายฉบับเป็นเงินจำนวนมาก คาดว่าการตรวจสอบบัญชีเงินฝากจะเสร็จสิ้นภายในสัปดาห์หน้า และขณะนี้ได้ประสานงานไปยังกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการปฏิบัติในชั้นศาลต่อไป ถ้ากองปราบจะดำเนินคดี ซึ่งจากการสอบปากคำทั้งพยานบุคคลและพยานเอกสาร พบว่า พยานต่างๆ ดังกล่าวสามารถมัดตัวนาย โขบุญย์ได้แล้ว จากนั้นไปภายใน 3 สัปดาห์จะสามารถสรุปผลและออกหมายจับได้"

หลังข่าวกล่าวคือว่า จากการตรวจสอบบัญชีย้อนหลังในปี 2534-2535 พบว่านาย โขบุญย์ชกยอกทรัพย์จริง โดยนำเงินวัดไปซื้อที่ดินเป็นของตนเอง จะตั้งชื่อว่าเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ผู้มีส่วนพัวพันอีกคนคือนายถาวร พรหมถาวร เพราะเป็นศูนย์กลางอำนวยการโอนเงินรายใหญ่ รวมทั้งมีการโอนเงินจากวัดผ่านบัญชี นาย อ. เจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ ซึ่งมาเกี่ยวข้องกับวัดตั้งแต่ปี 2539 นาย น. นักการตลาดชื่อดัง และ นาง ส. ศึกษาคนสนิทนาย โขบุญย์ โดยโอนเงินผ่านคนเหล่านี้จำนวนมาก และจากการกล่าวหานาย โขบุญย์ เป็นเหตุให้วัดพระธรรมกายปิดบัญชีธนาคารไปแล้ว 1 บัญชี และถูกศิษย์วัดอีกหลายคนก็ได้ปิดบัญชีตามไปด้วย สำหรับบัญชีของนาย โขบุญย์ พบว่ามีอยู่ใน 15 ธนาคาร และแต่ละแห่งมีไม่ต่ำกว่า 3 บัญชี รวมแล้วมีประมาณ 45 บัญชี และมีการนำเงินไปฝากต่างประเทศจำนวนมาก ซึ่งทำมานานแล้ว

รายงานข่าวแจ้งว่า พนักงานสอบสวนได้ทำเรื่องขอตรวจบัญชีเงินฝากไปยังกรมการผู้จัดการธนาคาร ธาณาทัน จำกัด (มหาชน) สาขาประเทศไทย โดยขอตรวจสอบบัญชีในชื่อวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย นาย โขบุญย์ นายเมธีช พระปลัดสุธรรม สุทธิโม แม่ชีจันทร์ ชนนกฤษ นายผ่อง เล่งอี นายสอง วิฑริณีโรจน์ นางสมย ปัญญาตรง น.ส.วิชญา ไคววีเชียร หรือ 'เสียนัท' นางจิรวัดน์ ศรีรัตนนา หรือเสียนัท นางเพ็ญนิล นิธิเกษม นางกรรณส ไทยอยู่ และผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด 17 คน

หลังข่าวระดับสูงในกรมศุลกากรกล่าวถึงต่อกรณีพนักงานสอบสวนทำหนังสือขอให้ส่งค่านางอมรรัตน์ สุวิภัทร หรือเสียนัทมาสอบปากคำว่า เสียนัทจะไม่ให้การกับตำรวจเพราะหนังสือส่งมาอย่างเป็นทางการ

วันเดียวกัน ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่แผนกสารสนเทศ ชั้น 4 ตึก 100 ปี ซึ่งเป็นที่ทำงานของเสียนัท ปรากฏว่าเสียนัทให้เพื่อนออกมาแจ้งว่าไม่ให้สัมภาษณ์ใดๆ ทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม พ.ต.ท.วาสนาให้สัมภาษณ์ว่า ได้ประสานไปทางอธิบดีกรมศุลกากรแล้วแต่ยังไม่ได้รับการตอบรับ ถ้าไม่มาให้ปากคำก็จะออกหมายเรียก

วันเดียวกันนี้ เวลา 14.00 น. พ.ต.ท.วาสนา เพิ่มลาภ พ.ต.ท.ปานศิริ ประภาวิตร ผู้ช่วยผู้บัญชาการประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ต.ท.วี สอดส่อง ผกก. 1 ป. ร่วมหารือกัน พ.ต.ท.วาสนากล่าวว่า ในเรื่องของบัญชีธนาคารได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.วีเป็นผู้ดูแลทั้งหมด ในส่วนของเสียนัท ตำรวจได้นัดหมายให้มาสอบปากคำในวันที่ 26 กรกฎาคม ถ้าไม่มาจะออกหมายเรียกตัวต่อไป

เวลา 07.30 น. ที่วัดบวรนิเวศวิหาร นายสมศักดิ์ ปรีศยานันท์กุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ น.ส.กัญญา ศิลปอาษา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าเยี่ยมเสด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก นายสมศักดิ์ให้สัมภาษณ์ว่า ไม่ได้รับสั่งใดๆ เป็นพิเศษเกี่ยวกับวัดพระธรรมกาย แต่มีรับสั่งให้ทำมาและดำรงชีวิตบนความไม่ประมาท ให้อำนาจให้มีสติสัมปชัญญะในการปฏิบัติหน้าที่ และอำนวยความสะดวกให้การปฏิบัติหน้าที่สำเร็จ

นายสมศักดิ์กล่าวว่า สำหรับกรณีวัดพระธรรมกายคนได้รับรายงานจากกรมการศาสนาว่าเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ลกลงเรียกพระ โขบุญย์มารับข้อกล่าวหา ในวันที่ 6 สิงหาคม หลังจากนั้น จะดำเนินไปตามกฎหมาย กรมศุลกากรต่อไป ต่อไปคงไม่มีอุปสรรคใดๆ คนว่าข้องว้างของกฏศุลกากรคือ ระยะเวลาที่ถ้าเจ้า น่าจะกำหนดเวลาที่แน่นอน

ข่าวแจ้งว่าก่อนที่นายสมศักดิ์จะเสด็จมา สมเด็จพระสังฆราชทรงถามถึงสาเหตุที่คดีที่ออกมาทั้ง 6 ฉบับ กับถูกปิดกั้น เพื่อจะนำมาประสานให้ นายสมศักดิ์ดูแลปรากฏว่าเจ้าหน้าที่รวบรวมมาถวายให้ทันที

โขบุญย์

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 23 กรกฎาคม ที่กองปราบปราม หลังจาก พ.ต.ท.วาสนา เพิ่มลาภ ผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ หัวหน้าชุดพนักงานสอบสวนคดีที่กรมการศาสนาแจ้งความกล่าวหานาย โขบุญย์ สุทธิผล อดีตพระราชกรวณวิสุทธิ์ หรือพระธัมมชโย อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ออกหมายเรียกพยาน 6 คน ซึ่งเป็นสาวกคนสนิทของวัด ได้แก่ นางถวิล วิฑริณีโรจน์ พ.ญ.ศิวาลักษณ์ ธนภัทร พ.ต.ท.วีระวุฒ สมนประยะ ประธานไวยาวัจกร นางสมย ปัญญาตรง นายถาวร พรหมถาวร และนายพิศพล คล้ายทิพย์ แต่เมื่อถึงเวลาเวลานัดหมายไม่มีพยานรายใดมาให้ปากคำเลย โดยนายพิศพล ไท. มาขอเลื่อนไปเป็นวันที่ 30 กรกฎาคม อย่างไรก็ตาม วันเดียวกันนี้ได้ตรวจสอบประวัติของนางกรรณส ไทยอยู่ ศึกษาคนสนิทที่หอพักที่หอพักใกล้ชิดกับนาย โขบุญย์

วันเดียวกันนี้ พ.ต.ท.วาสนาสั่งการให้พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกนายเมธีช ผ่องสวัสดิ์ อดีตพระภิกษุธรรม วิฑริณี หรือพระพิฑริณีวี รองเจ้าอาวาส และพระปลัดสุธรรม สุทธิโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาส มาสอบปากคำ เนื่องจากที่ผ่านมามีการนัดหมายกันทางวาจา แต่พระปลัดสุธรรมไม่มาตามนัด ส่วนนายเมธีชนั้นแม้มาให้ปากคำแล้วแต่ก็ไม่ให้ข้อมูลเท่าที่ควร โดยอ้างว่าอาพาธจึงต้องเรียกมาสอบ

นายวิชัย ดันศิริ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงกรณีพระญาณสาธิต เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเกรงว่า อาจจะถูกถอดถอนออกจากตำแหน่ง จากการสอบสวนกรณีนาย โขบุญย์ ว่าคนเชื่อมั่นว่า ถ้าพระญาณสาธิต ทำไปตามขั้นตอนกระบวนการยุติธรรม คงไม่มีพระผู้ใหญ่รูปใดมาบีบบังคับ ซึ่งตนคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ถ้ามีโอกาสตนจะพูดคุยกับพระผู้ใหญ่ระดับสมเด็จพระสังฆราชในเรื่องของปัญหาธรรมกายด้วย

เวลา 10.00 น. พ.ต.ท.วิฑริณี และพระเสฐียร ผกก. สน.อ.ธัญบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าตรวจพื้นที่รอบบริเวณวัดมูลนิธิธรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เพื่อป้องกันเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้นวันที่ 6 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันที่เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี โขบุญย์มารับข้อกล่าวหา พ.ต.ท.วิฑริณีกล่าวว่า หลังจากที่ได้ตรวจสอบพื้นที่ภายในวัดอย่างละเอียดแล้วพบว่ายังมีอีกหลายจุดที่ต้องแก้ไขทั้งนี้จนถึงวันที่ 6 สิงหาคม จะส่งเจ้าหน้าที่ ศคช.มาตรวจวัดจุดเสี่ยงก่อนที่จะมีการปิดพื้นที่เพื่อป้องกันเหตุร้าย อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่าจะไม่มีปัญหาในด้านความปลอดภัย เพราะจะมีกำลังเจ้าหน้าที่กว่า 300 นาย มาดูแลรักษาความสงบทั้งด้านในและด้านนอกวัด